

## ด่วน! มติบอร์ด สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบาย รพว.ศธ. เสนอ ครม. เคาะ

นำเสนอเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563

### มติบอร์ด สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบาย รพว.ศธ. เสนอ ครม. เคาะ

มติคณะกรรมการ สทศ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 และคณะกรรมการ สทศ. มีความเห็นว่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบเพื่อประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจ กำหนดไว้ และจะได้วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ กรณีการทดสอบ หรือการยกเลิกการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป



## มติบอร์ด สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบาย รบว.ศร. เสนอ ครม. เคา:

มติคณะกรรมการ สทศ.  
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563  
วันที่ 23 ธันวาคม 2563



คณะกรรมการ สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 และคณะกรรมการ สทศ. มีความเห็นว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบเพื่อประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ กำหนดไว้ และจะได้วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ กรณีการทดสอบ หรือ การยกเลิกการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป



สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่มา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) วันที่ 23 ธันวาคม 2563